

Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39, năm 2020
“Tâm Thức Dồi Dào”

Khách Sạn “Hilton Arcadia Resort and Spa”, Phuket, Thái Lan

Từ 22 tháng 9 đến 27 tháng 9 năm 2020

Tâm Thức Dồi Dào

*Hiểu biết mọi điều khi liên hệ
Khai thông trí tuệ rõ muôn bề
Quy y Phật Pháp trong thành kính
Phát nguyện chơn hành tiến mãi mê.*

Vĩ Kiên

29.11.2019

Kính thưa quý bạn đạo,

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế “Hiệu Rộng” 2019 vừa chấm dứt là bạn đạo lại nôn nóng mong chờ tin tức về Đại Hội “Tâm Thức Dồi Dào” năm 2020 tại Phuket, Thái Lan.

Những ngày Tết Vô-Vi dù là rơi vào mùa Thu, nhưng là ngày bạn đạo Vô-Vi không bao giờ quên được, để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ Đức Thầy kính yêu vào ngày 23.09.2020. Đàn con Vô-Vi như những cánh chim trời khắp bốn phương, bay về xứ sở âm áp Thái Lan, để cùng nhau học hỏi lời chơn lý của Đức Thầy, chung thiên và hưởng ân điển Bề Trên.

Phuket là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nên có rất nhiều chuyến bay đến nơi đây, và phi trường quốc tế khang trang, rộng rãi, sạch sẽ (**airport code: HKT**). Từ phi trường về khách sạn phải mất 70 phút hoặc lâu hơn nếu kẹt xe, vì khách sạn ở một khu riêng biệt, rất yên tĩnh và an ninh.

Khách Sạn Đại Hội là khách sạn 5 sao “Hilton Arcadia Resort & Spa” tọa lạc trên 75 mẫu đất gần bờ biển Karon, bao bọc một bên là núi, một bên là biển, sơn thủy hòa hợp, không khí thanh nhẹ, yên tĩnh.

Khách sạn có một lối kiến trúc rất đặc biệt. Du khách luôn cảm nhận sự bình an, yên tĩnh của các cây cảnh vây quanh với 5 hồ bơi và 7 toà nhà riêng biệt, và nơi nơi đều tỏa ra sự thoáng mát và thanh tịnh. Phòng ngủ sáng sủa, mỗi phòng đều có lan can để thở không khí trong lành sáng sớm hoặc ngắm cảnh hoàng hôn. Từ các phòng khách sạn quý bạn có thể thấy tượng Phật trên núi xa xa hoặc nhìn biển xanh ngắt trải dài đến tận chân trời...



Quý bạn đến nơi đây sẽ cảm nhận như đang ở trong khu vườn địa đàng, gió biển mát dịu dịu, những cây dừa xanh đong đưa theo ngọn gió, nhìn những cây cau thon thon, lung linh những trái cau xanh ngắt, không khác nào trở về quê ngoại. Bên cạnh bóng cây xanh mát là những chiếc ghế bố đón mời du khách thư giãn, dù có đông khách bao nhiêu, quý bạn cũng vẫn tìm được một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi hay niệm Phật.

Đi bộ khoảng 5 phút, chúng ta bước đến bờ biển, bãi cát mịn, nước mát, trong vắt. Biển ở đây không đông đúc như Patong, rất thích hợp cho những tâm hồn yêu mến sự thanh nhàn.

Vào mỗi buổi sáng, đi dạo dọc biển hưởng gió mát không gì tuyệt bằng, lắng nghe tiếng biển rì rào như tiếng hát “Lòng Mẹ” ru con ngày nào....

Phòng họp rộng rãi đầy đủ tiện nghi, và tối tân. Đèn màu LED dọc hai bờ tường phòng họp và trần nhà cấu trúc như sao băng cho quý khách có cảm tưởng đang nhìn lên trời đêm với nghìn sao lấp lánh. Mong quý bạn khắp nơi sẽ hội tụ về đây hưởng Tết Vô Vi thật vui. **Mỗi năm một lần, xin chớ bỏ lỡ cơ hội, vì số chỗ có giới hạn nên quý bạn hãy ghi danh sớm cho kịp thời.**

Theo thông lệ, sau 3 ngày Tết Vô-Vi, bạn dạo vẫn mong đợi thêm một ngày Hậu Đại Hội để kéo dài không khí thân thương quý báu này.

Nếu quý bạn muốn ở lại tham dự Hậu Đại Hội thì sẽ có hai chọn lựa để đi tham quan Phuket, và sau khi đi chơi, chúng ta sẽ hội tụ và ăn cơm chiều trong khách sạn đại hội trước khi chia tay ra về vào chủ nhật 27 tháng 9 năm 2020.

Quý bạn trẻ trung mạnh khỏe và dưới 70 tuổi có thể chọn TOUR thăm viếng Đảo James Bond và các đảo nhỏ lân cận. Bạn dạo nhờ pháp Thiên Vô Vi nên dù trên 70 vẫn còn khỏe và nhanh nhẹn, nhưng rất tiếc công ty du lịch vẫn không nhận người trên 70 tuổi được vì không thể bảo hiểm và sẽ vi phạm luật tại Thái Lan.

Chúng ta sẽ mướn thuyền riêng cho nhóm Vô Vi thôi, thuyền đi rất êm, vì chúng ta chỉ ở trong vịnh Andaman Sea.

Tại đảo Hong Island, quý bạn sẽ được ngồi thuyền canoe có người chèo dùm, để thuyền lướt nhẹ trên nước xanh ngắt, và quý bạn thoải mái ngắm cảnh các chỏm đá cheo leo, với nhiều hình thù đặc biệt. Có

nơi cây lá đan thành hình trái tim, có nơi đá khắc hình con cá v.v... Tour bao gồm luôn buổi cơm trưa, và tắm biển. Xin hẹn quý bạn một ngày vui để chúng ta cùng khám phá với nhau nhé.....



Các bạn không đi tour thăm các đảo có chọn lựa đi TOUR trên đất liền. Trước tiên đoàn sẽ lên đỉnh núi có tượng phật Big Buddha để xem mô hình của cả đảo Phuket. Tiếp theo đoàn có thể ghé những địa danh như mũi Nai Harn, hay thành phố cổ Old Phuket, hoặc đến Central Phuket, là địa điểm rất hấp dẫn cho việc mua sắm và ăn quà. Central Phuket là khu shopping rất rộng lớn, đầy đủ các món ăn thổ sản của đảo Phuket và Thái Lan nói chung, chưa kể rất nhiều loại trái cây miền nhiệt đới, trông thật là tươi ngon, chỉ muốn ăn liền tại chỗ.

Để tiện cho du khách thưởng thức các món ăn thuần túy của đảo, Food Court bao gồm các quán cóc nhỏ nhỏ dọc một đường dài với đủ loại món ăn hải sản và chè, sinh tố v.v...

Nơi đây, quý bạn có thể sắm quà kỷ niệm tiểu công nghệ ở Thái như khăn, áo lụa Thái Lan, hoặc những món thực phẩm trái cây sấy khô, dầu Thái Lan, v.v.. và ngày thứ bảy lại có thêm phần văn nghệ, để giúp vui cho du khách.

Quý bạn đến sớm có thể đi chơi nhiều nơi trên đảo, hoặc xem show FantaSea hay Siam Siramit. Vé có thể mua ngay tại Tour Desk của khách sạn.



Đại Hội “Tâm Thức Dồi Dào” là duyên may để bạn đạo Âu Á tương hội, cùng nhau học hỏi, khai triển chơn thức, cùng hưởng những ngày thanh tịnh và đậm ấm tràn đầy thương yêu của Thượng Đế. Ước mong chúng ta sẽ có duyên lành hội tụ đồng đạo để cùng thiên hướng tâm về Bề Trên và Đức Thầy quý yêu.

Ước mong quý bạn sẽ ghi danh nhanh chóng để BTC có đủ thời gian sắp xếp và đóng tiền giữ chỗ chắc chắn tại khách sạn và hãng tour, nhất là phân du ngoạn, vì số chỗ có giới hạn.

Thời hạn chốt ghi danh là ngày 15.04.2020 hoặc sớm hơn nếu hết chỗ. Phòng Twin (2 giường nhỏ) có giới hạn, ưu tiên cho quý bạn ghi danh sớm. Xin quý bạn lưu ý đóng tiền deposit đợt 1 trước ngày 15.01.2020 và đóng lệ phí đợt chốt là ngày 15.04.2020.

Quý bạn có thể download phiếu ghi danh Word trên www.vovi.org ([phiếu ghi danh](#)) điền và gửi bằng email đến Ban Ghi Danh địa phương càng sớm càng tốt để giữ được chỗ như ý.

Xin quý bạn đón xem video thông tin Đại Hội 2020 với hình ảnh sống động trên www.vovi.org (Link : <https://youtu.be/Jc1YSm1UipM>)

Kính mong tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội “Tâm Thức Dồi Dào” 2020 để chúng ta cùng chung hưởng những ngày Tết Vô Vi quý báu.

Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế